

การรับรองคุณวุฒิของผู้ที่จะสมัครสอบ ข้าราชการครู-บุคลากรทางการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ย. 2556

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การรับรองคุณวุฒิของผู้ที่จะสมัครสอบ ข้าราชการครู-บุคลากรทางการศึกษา

ศิริพร กิจเกื้อกูล

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

สวัสดิ์คะท่านผู้บริหาร เพื่อนข้าราชการครู ผู้ที่เกี่ยวข้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังรอคอยการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลาของการสอบแข่งขันอีกครั้งหนึ่งแล้ว สิ่งที่สำคัญ ก.ค.ศ.มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ คือสืบเนื่องจากการสอบแข่งขันที่ผ่าน สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้รับเรื่องหรือจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาการสมัครสอบทั้งของ ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสอบแข่งขันเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ยังไม่ได้รับรอง ทำให้ ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ หรือหากสอบแข่งขันได้แล้ว ก็ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ดังนั้น ดิฉันจึงจะขออย่าเตือนให้ผู้ที่สนใจ จะสมัครสอบแข่งขัน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองให้พร้อมก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครสอบ โดยคุณวุฒิที่จะนำไปใช้สมัคร ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้ว และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

สำหรับการตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองนั้น ท่านสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepec.go.th และ <http://203.146.44.131/qual55> โดยคุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วทั้งหมด สามารถ นำไปใช้สมัครสอบแข่งขันได้ แต่ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ก.ค.ศ. ยังไม่ได้รับรองคุณวุฒิ ขอให้ท่านรีบแจ้งสถาบันการศึกษาดำเนินการเสนอให้ ก.ค.ศ. รับรองโดยด่วน เพื่อให้ทันการรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย

ในส่วนขอสถาบันการศึกษาที่เช่นกัน ขอให้ตรวจสอบด้วยว่า ได้เสนอให้ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิที่สถาบันท่านเปิดสอนแล้วหรือไม่ และหากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิใดยังไม่ได้เสนอให้ ก.ค.ศ. รับรอง ก็ขอให้เสนอเรื่องขอให้ ก.ค.ศ. รับรองโดยเร็ว เพื่อมิให้บัณฑิตของท่านเสียสิทธิในการสมัครสอบแข่งขัน

สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นผู้รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องตรวจสอบว่าคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสอบแข่งขันเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วหรือไม่

โดยตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

และในกรณีตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสอบแข่งขันเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ขอให้ท่านพิจารณานับหน่วยกิต ใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ว 7 ปี 2556 หากมีปัญหาในการตรวจสอบคุณวุฒิ ให้ โทรไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สามารถสมัครสอบแข่งขันได้ โดยเมื่อสอบแข่งขันได้แล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดำเนินการเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิ เป็นการเฉพาะราย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครู ผู้ช่วย ต่อไป ทั้งนี้ นับถึงปัจจุบัน ก.ค.ศ. ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 14,704 คุณวุฒิ และในแต่ละเดือน ก.ค.ศ. ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิ ที่สถาบันการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอให้ ก.ค.ศ. รับรอง เดือนละประมาณ 500 คุณวุฒิ

สุดท้าย ดิฉันขอให้ผู้ที่มุ่งมั่นจะเข้าสู่วิชาชีพครู ประสบความสำเร็จ ในการสอบแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ เพื่อจะได้รวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยให้เทียบเท่าระดับสากลต่อไป แล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะ

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)